

**Bằng Chứng
Allah Tối Cao
Tồn Tại**

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رود الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Telephone: +966114454900

@ ceo@rabwah.sa

P.O.BOX: 29465

RIYADH: 11557

www.islamhouse.com

Bằng Chứng Allah Tối Cao Tồn Tại

Tiếng Ả-rập

Để xác định được Đấng xứng đáng được tôn thờ, trước tiên chúng ta phải xác định ai đã tạo ra vũ trụ bao la này cũng như con người chúng ta một cách sáng tạo và tinh thông chính xác vô hạn này?

Bởi vì nếu chúng ta biết ai đã sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ này, chúng ta sẽ đồng ý rằng chỉ mình Ngài đáng được tôn thờ và không có đối tác chia sẻ quyền này cùng với Ngài. Ngay cả những người thừa nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa nhưng lại thờ phượng những ai, vật gì khác cùng với Ngài trên thực tế đang phạm phải một sai lầm cơ bản theo hướng này, vì Đấng Tạo Hóa, một mình Ngài đã tạo ra vạn vật, nên duy chỉ Ngài mới xứng đáng được thờ phượng. Tương tự như vậy, Đấng Tạo Hóa có thể tạo ra tất cả các vạn vật này, phải là Đấng Sáng Suốt và Thông Toàn, không ai sánh bằng Ngài về tính sáng suốt và thông toàn. Do đó, thật không hợp lý rằng có một vật thể nào đó ngang hàng với Ngài, xứng đáng được tôn thờ cùng với Ngài. Hơn nữa, Đấng sáng tạo tinh vi này, có thể tạo ra một thiết kế kì diệu và độc đáo như vậy, chắc chắn không bất lực trước bất cứ điều gì Ngài muốn, bất cứ khi nào Ngài muốn và theo cách nào Ngài muốn, giống như việc Ngài tha thứ cho tất cả mọi người mà không cần phải dựng lên một đối tác nào đó để mọi người tôn thờ cùng với Ngài, và giống như việc Ngài tạo ra con người không cha không mẹ tương tự như Ngài đã tạo ra

cha của loài người là Adam theo cách không cha không mẹ. Ngoài ra, Đấng Tạo Hóa tuyệt vời này phải là Đấng miễn cần tất cả tạo vật của Ngài, sự thờ phượng của tạo vật dành cho Ngài không gia tăng vương quyền của Ngài cũng như sự bất tuân của họ đối với Ngài không làm giảm bất cứ thứ gì trong vương quyền của Ngài, vì Ngài độc lập với họ và không cần đến họ trong khi họ phải cần đến Ngài và lệ thuộc vào Ngài, họ luôn cần đến sự thương xót và chăm sóc của Ngài.

Và bất cứ ai tuyên bố rằng có những thần linh nên được tôn thờ ngoài Đấng sáng tạo tuyệt vời này hoặc cùng với Ngài, thì người đó thực sự đã rơi vào một sai lầm lớn. Nếu anh ta chịu suy ngẫm một chút về điều đó, anh ta sẽ phát hiện ra lỗi hổng rõ ràng, đó là anh ta đã dựng lên một tạo vật trong số các tạo vật của Allah, Đấng Tạo Hóa, có vị trí ngang hàng với Ngài, Đấng mà một mình Ngài đã tạo ra mọi thứ!

Vì vậy, các vì sao và các hành tinh trên bầu trời, và con người thuộc các tầng lớp khác nhau, cho dù họ là Nabi, người công chính hay thấp hơn thế, hoặc họ là một tạo vật khác của Allah như Thiên Thần, Jinn, đá, cây cối và các sinh vật khác, tất cả đều nằm trong phạm trù của những tạo vật. Tâm trí nói rằng những tạo vật này đã không tồn tại và cần một người sáng tạo để tạo ra chúng. Làm sao chúng ta có thể đánh đồng giữa Đấng Tạo Hóa vĩ đại, quyền năng, có khả năng làm mọi thứ, và một tạo vật yếu ớt cần một ai đó tạo ra nó trong vũ trụ này? Và Đấng Tạo Hóa có cần phải tạo ra một vị thần cùng với Ngài để mọi người tôn thờ không? Không phải nghi ngờ rằng ý tưởng

này còn lâu mới được chấp nhận đối với một bộ óc tinh táo và lành mạnh.

Có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của Đấng Sáng Tạo Sáng Suốt này, tiêu biểu:

1- Bản năng thờ phượng tiềm ẩn trong lòng mỗi người, mà các nghiên cứu tâm lý học và xã hội học ngày nay đã chứng minh rằng có một khuynh hướng tâm lý hướng con người đến với một Đấng Tạo Hóa và tôn thờ Ngài. Và nếu như định mệnh con người sinh ra ở một hòn đảo xa xôi, không có bất kỳ tác động bên ngoài nào làm sai lệch bản chất của họ, thì bản chất của họ sẽ hướng đến việc thờ phượng Đấng Tạo Hóa mà không có bất kỳ khó khăn nào từ phía họ hoặc ảnh hưởng từ người khác. Trong bản chất tự nhiên của con người luôn cần đến một sức mạnh siêu việt vô hình mà từ đó một người hy vọng mang lại điều lành và đẩy lùi điều dữ, đặc biệt là trong những lúc nghịch cảnh. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy rằng tất cả các cộng đồng con người từ thời cổ đại ở các quốc gia khác nhau đều có những nơi thờ cúng, họ tôn thờ mặt trời, các hành tinh, lửa và đá, vì mong muốn những thứ được thờ phượng đó mang lại cho họ điều tốt lành và giúp họ xua đuổi điều tai hại. Và đó chỉ là do bản chất tự nhiên của con người cần đến một Thượng Đế mà Ngài đáp ứng những khát vọng của linh hồn cho nhu cầu của họ. Tuy nhiên, môi trường mà một người lớn lên có thể góp phần làm sai lệch mục tiêu chính xác, thay vì hướng về một Thượng Đế đích thực, anh ta lại hướng đến một thần linh giả tạo mà tâm trí đã biết trước khi giáo luật vô hiệu nó.

2- Vũ trụ và vạn vật. Mọi sự việc, sự vật đều có tác nhân, và nếu điều này đã được đồng thuận của bởi những người có trí tuệ khôn ngoan, thì làm sao vũ trụ tuyệt vời này với tất cả những chi tiết vô cùng tinh vi của nó có thể bị loại khỏi quy luật này, nó không thể nào hình thành do sự ngẫu nhiên, hoặc chỉ do một vụ nổ đi qua, hoặc do sự tiến hóa. Và nếu một người từ chối về điều này được hỏi:

Cuốn sách mà anh ta đang đọc bây giờ có thể đột nhiên xuất hiện trên tay anh ta không?

Hay có khả năng tất cả những từ trong cuốn sách được hình thành theo một cách tình cờ và ngẫu nhiên?

Hay tất cả các chữ cái trong cuốn sách được hình thành do kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên hoặc một quá trình tiến hóa cụ thể, cho đến khi chúng xuất hiện theo cách này với một ý nghĩa dễ hiểu?

Câu trả lời của người tinh táo chắc chắn sẽ là: Không, không thể được, bắt buộc phải có một tác giả của cuốn sách này! Nếu câu trả lời này là đối với một vật rất nhỏ trong vũ trụ này, vậy còn đối với sự sáng tạo của trời đất, sông núi, cây cối, biển cả và các sinh vật có kích cỡ và hình dạng khác nhau? Tương tự, đối với nấm, vi rút, vi khuẩn, nguyên tử và các thành phần của nó, tế bào và các bộ phận của nó, dấu vết di truyền và DNA, sự nối tiếp của ngày và đêm, sự mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng, và những thiên thể này lấp đầy đôi mắt của chúng ta mỗi đêm, và những sinh vật khác trong vũ trụ, liệu chúng có thể tồn

tại một cách tình cờ như thế này nếu không có đấng tạo ra nó? Không phải nghi ngờ gì nữa rằng tâm trí con người bình thường hoàn toàn bác bỏ điều này.

3- Một trong những bằng chứng cho sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại là vũ trụ và vạn vật vận hành một cách chính xác vô cùng tinh vi. Mọi quy luật phải có đấng lập trình và sắp xếp. Sự trùng hợp ngẫu nhiên không thể là nguồn gốc của khả năng làm chủ vô hạn của một thứ, chẳng hạn như sự tạo hóa của con người, vậy còn hàng triệu thứ mà chúng ta thấy trong vũ trụ này được tạo ra với sự cẩn trọng và tinh thông thì sao? Và nếu con người tập trung hết khả năng của mình để tạo ra một con ruồi vẫn không thể thì làm sao sự ngẫu nhiên có thể tạo ra nó? Và hãy đọc thách thức này từ Đấng Tạo Hóa vĩ đại:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِمِينَ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾﴾ [الحج: 73]

{Hỡi nhân loại! Hình ảnh thí dụ được trình bày cho các người, các người hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người khẩn vái ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được một con ruồi cho dù chúng có hợp sức lại với nhau để làm chuyện đó đi chăng nữa; và nếu con ruồi nào đó giết lấy món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể giành lại được. Kẻ khẩn vái cũng như kẻ được khẩn vái đều bất lực.} (chương 22 - Al-Hajj, câu 73)

Nếu có một ngôi nhà làm bằng gỗ đẹp một cách nghệ thuật, liệu có ai trong số nhân loại nghĩ rằng ngôi nhà bằng gỗ đó qua một sự ngẫu nhiên và quá trình tiến hóa đã trở nên như thế? Tôi không nghĩ một người tỉnh táo sẽ nói "đúng vậy". Nếu sự việc không thể như thế, vậy thì làm sao chúng ta lại nói điều đó với sự tạo hóa của con người mà Allah đã tạo ra trái tim, lá phổi, động mạch, tĩnh mạch và hệ thống thần kinh, trí óc và cơ bắp mà y học vẫn chưa hiểu biết nhiều về thực tế của nó trong cơ thể con người?

Tương tự như vậy, sự phối hợp các phản ứng của cơ thể con người theo cảm giác đói, khát, no, bài tiết và nhu cầu nghỉ ngơi và ngủ?

Cũng như tư duy tinh thần, trí thông minh, sự sáng tạo và những cảm xúc khác nhau của một người như vui, buồn, sợ hãi, v.v?

Và con người được tạo ra qua nhiều giai đoạn kể từ khi còn trong bụng mẹ với những giai đoạn kỳ diệu mà Đấng Tạo Hóa đã đề cập đến trong Kinh Sách Cao quý của Ngài 1400 năm trước, khi Ngài phán:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون: 12-14]

{(12) Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một loại hỗn hợp đất sét. (13) Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn (dạ con của người mẹ). (14) Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kể đến TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng thịt rồi làm cho nó thành một tạo vật khác (có linh hồn và được ra đời). Bởi thế, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt!} (Qur'an, chương 23 - Al-Mu'minin, câu 12-14)

Khoa học hiện đại có biết ai đã đề cập đến chi tiết chính xác này về các giai đoạn phát triển của con người trong bụng mẹ cách đây 1400 năm không? Không nghi ngờ gì nữa rằng người đã dạy cho con người câu nói này vào thời điểm đó là một Đấng Sáng Tạo Sáng Suốt, Toàn tri, Đấng đã gửi Sứ Giả của Ngài mang theo sự thật để hướng dẫn con người đi đúng đường, và Ngài hỗ trợ Người với những điều khẳng định sự trung thực cho sứ mạng của Người.

Quét mã

Để tải thêm tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Hãy khám phá Islam

Bằng Chứng Allah Tối Cao Tồn Tại

